

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2024

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 1010-QĐ/TU ngày 28/11/2023
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức Hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;
- UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 1010-QĐ/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (*sau đây gọi tắt là Quyết định số 1010-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*).

Để việc thực hiện các nội dung của Quyết định số 1010-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; tổ chức hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, trọng tâm là: Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ; Quyết định số 1010-QĐ/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; Công văn số 594/BNV-TCPCP ngày 08/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ... đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các Hội quần chúng nhất là công tác thành lập Hội, tổ chức đại hội nhiệm kỳ của Hội, chế độ chính sách đối với người hoạt động thường xuyên tại Hội.

Các tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện đúng các quy định về tổ chức và hoạt động của hội được quy định trong Quy chế; quản lý, sử dụng biên chế và tài sản, tài chính gắn với nhiệm vụ được giao hiệu quả, đảm bảo theo quy định; tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện thủ tục hành chính về hội theo đúng quy định; kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các hội để thông nhất tham mưu UBND tỉnh; tạo điều kiện để các hội tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, khuyến khích hoạt động các hội với việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương; thực hiện quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hội theo quy định.

Quan tâm hỗ trợ kinh phí để hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xem xét, phê duyệt, điều chỉnh danh mục nhiệm vụ, dịch vụ công Nhà nước giao cho các hội theo thẩm quyền (nếu cần thiết và phù hợp quy định) hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét làm cơ sở hỗ trợ kinh phí hàng năm phục vụ cho hoạt động của hội.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hội, đảm bảo các hội, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đối với các hội không thực hiện đúng Điều lệ và quy định của pháp luật thì kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố căn cứ các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tham mưu cụ thể hóa, sắp xếp, giao nhiệm vụ cho các hội quần chúng thuộc phạm vi quản lý phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; tạo điều kiện để các tổ chức hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nội vụ tham mưu việc giao biên chế, chế độ chính sách cho các tổ chức hội đảm bảo theo quy định; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi chỉ đạo hội và cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan hướng dẫn thực hiện quy trình, tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch theo phân cấp quản lý cán bộ. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành danh sách cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hoạt động của các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan theo dõi việc thực hiện Quy chế này; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của hội, pháp nhân trực thuộc hội và việc thực hiện các quy định tại quy chế này, xử lý nghiêm vi phạm. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức các hội quần chúng cấp tỉnh được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn hiện hành và theo khả năng cân đối ngân sách địa phương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Ngoại vụ chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trong quá trình khảo sát, triển khai thực hiện chương trình dự án liên quan đến các hội; phối hợp kiểm tra việc tuân thủ quy định về tiếp nhận các chương trình, dự án tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ cho các tổ chức hội theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V1, TH1;
- Lưu: VT, TH2.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Lương